

คำประกาศเกียรติคุณ  
เนื่องในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2548

ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล

ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน

วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2549

ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

.....

ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ MBA (international Business) จาก Wharton school University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาควิชาการรัฐร่วมเอกราชรุ่นที่ 1 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

นอกจากปริญญาที่ได้รับจากการศึกษาแล้ว ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการธนาคารและการเงิน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามอีกด้วย

ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นผู้ที่ก่อปรด้วยความรู้ความสามารถอย่างสูงโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและการเงินจนได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ดังจะเห็นได้จากการดำรงตำแหน่งกรรมการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย อีกทั้งได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ถึงสามครั้ง กล่าวคือ ครั้งแรกในสมัยรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน ครั้งที่สองในสมัยรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร และครั้งที่สามในสมัยรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นประธานกรรมการบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอันถือเป็นตำแหน่งที่สำคัญยิ่ง และขณะนี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลปัจจุบัน

นอกจากในด้านเศรษฐกิจแล้ว ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ยังดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ อาทิ เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นวุฒิสมาชิกในปีพุทธศักราช 2535 – 2536 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ และตำแหน่งอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อันแสดงถึงการได้รับความยอมรับนับถือในความรู้ความสามารถโดยทั่วไป

ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นบุคคลที่ท่านุคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจให้แก่ประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย นับแต่ร่วมร่างกฎหมายเพื่อจัดตั้งจนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ ธสน. เป็นเวลาถึง 7 ปี 8 เดือน เป็นผู้วางรากฐานการทำงานของ ธสน. ในการทำหน้าที่เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทย และส่งเสริมการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน อันเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเจริญแก่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคให้เจริญเติบโตไปพร้อมกับประเทศไทย และยังประโยชน์มหาศาลแก่ประเทศไทยสืบมา

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในเดือน มิถุนายน 2544 ซึ่งขณะนั้นเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในสถานะไม่สู้ดีนัก เนื่องจากได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จากวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อกลางปี 2540 สถาบันการเงินส่วนใหญ่ประสบภาวะขาดทุนจากการดำเนินงาน และประชาชนโดยทั่วไปขาดศรัทธาต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล เร่งแก้ปัญหาโดยดำเนินนโยบายสร้างเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินตราต่างประเทศสกุลสำคัญ และกำกับดูแลเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างละเอียดรอบคอบ อีกทั้งได้ชักชวนให้สถาบันการเงินปรับโครงสร้าง ดอกเบี้ยในตลาดการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายการเงิน เพื่อตอบสนองนโยบายการเงินที่ผ่อนปรนไปยังระบบเศรษฐกิจให้ดำเนินไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและการค้าระหว่างประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถสะสมเงินสำรองระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นจนสามารถชำระหนี้ตามโครงการ IMF คืบหน้ากำหนดและยังคงสามารถสะสมเงินสำรองเพิ่มขึ้นต่อมาจนถึงปัจจุบัน ขณะเดียวกัน ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ก็ได้ปรับแนวทางกำกับดูแลสถาบันการเงิน ซึ่งได้รับผลกระทบรุนแรงจากวิกฤติเศรษฐกิจจากการเป็นผู้ออกกฎข้อบังคับเข้มงวด และกำกับให้สถาบันการเงินปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดมาเป็นการใช้นโยบายคลายกฎเกณฑ์ที่ยังไม่จำเป็นมีผลให้สถาบันการเงินสามารถทำกำไรได้ดีขึ้นและเมื่อสถาบันการเงินมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นเพียงพอแล้วจึงปรับปรุงกฎข้อบังคับต่าง ๆ ให้เข้มงวดขึ้นไปตามมาตรฐานสากล ทำให้สถาบันการเงินเข้มแข็งอันเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม

และที่สำคัญที่สุด ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมว่าเป็นบุคคลที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมและความกล้าหาญ โดยเป็นผู้สนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง เป็นผู้คัดค้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนสร้างหนี้จากบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลอันจะส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยภาคครัวเรือน และจะเป็นปัญหาต่อประเทศชาติต่อไปในระยะยาว อีกทั้งเป็นผู้ยืนหยัดที่จะดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด แม้ว่าผู้้นั้นจะได้รับการสนับสนุน

จากนักการเมืองที่มีอำนาจอยู่ที่ตามบุคลิกและการวางตัวที่ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และมีคุณธรรมดังที่กล่าวมานี้เป็นส่วนสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการนโยบายการเงินมีอิสระอย่างแท้จริงในการทำงานโดยไม่ถูกแทรกแซงจากรัฐบาล หรือนักการเมือง และสามารถสร้างศรัทธาที่ประชาชนมีต่อธนาคารแห่งประเทศไทยให้เกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง

นอกจากการยอมรับภายในประเทศแล้ว ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ยังได้รับการยอมรับจากนิตยสาร Banker อันเป็นนิตยสารด้านการเงินการธนาคารที่มีชื่อเสียง และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่อังกฤษ โดยประกาศให้เป็น Central Banker of the Year 2006 สำหรับภูมิภาคเอเชียพร้อมกับผู้ว่าการธนาคารกลางอีก 4 คน จากภูมิภาคอเมริกา ยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง

จากผลงานและเกียรติประวัติที่กล่าวมาทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นประจักษ์ชัดว่า ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นนักเศรษฐศาสตร์ผู้ทรงคุณค่า กอปรด้วยความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์อย่างแท้จริงปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างถึงพร้อมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม ส่งผลให้เกิดประโยชน์อันนอเนกอนันต์ต่อประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ประจำปีการศึกษา 2548 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป